

*กรอกข้อมูล
เฉพาะช่อง
สีเท่านั้น*

จำนวนข้าราชการทั้งหมด

31

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

18

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2563

จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

31

จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

18

คิดเป็น

100.00%

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะ พัฒนา	รอบการ ประเมิน
1	นายเจติชัย จันทร์ตระกูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
2	นางคมคาย พรหมประกาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
3	นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์	สัตวแพทย์อาวุโส	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
4	นายสุธี ธรรมวงศา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
5	นางสาวจิตรรดา เสนา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
6	นายประภักดิ์ ศรีไสย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
7	นางสาวทฤทัย รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
8	นางพรพรรณธิดา แก้วสุริยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
9	นายพิพพรรณพงษ์ พุดเพระ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
10	นายประหยัด ศรีโคตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
11	นายธนากร มาแสง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
12	นายสาคร ปุริมาตร์	เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
13	นางสาวสุฝ่อง แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
14	นางสาวรัตนภาวดี ทับทิมดี	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
15	นายนิสสัย ศรีจันทร์	สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
16	นายพัลลภ นุโพธิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
17	นางสาวณัชชา มารศรี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
18	นายอนุรักษ์ กองชัย	สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
19	นายโยคีศิลป์ แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
20	นายสุพนงษ์ บุญรัตน์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1
21	นายศรายุทธ ดอนต้อ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	ข้าราชการ	นายสมชาย อนันตจารุตระกูล	New E-movement	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	สอนงาน	มกราคม	1

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีแผนการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "วางแผนการพัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มีแผนการพัฒนา"

หมายเหตุ

1. การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อุดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อุดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อุดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อุดทน" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
2. โปรแกรมจะคำนวณสถานะการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
3. สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
4. Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
2	นางคมคาย พรหมประกาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
3	นายชัยวัฒน์ อุดคำพันธ์	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
4	นายสุธี ธรรมวงศา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
5	นางสาวจิตจรลดา เสนา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
6	นายประกิจ ศรีไสย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
7	นางสาวทศทัย รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
8	นางพรรณธิดา แก้วสุริยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว

9	นายพิพรรธพงศ์ ทูตเพราะ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
10	นายประหทัยด์ ศรีโคตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
11	นายธนากร มาแสง	เจ้านักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
12	นายสาคร ปริมาตร	เจ้านักงานสัตวบาลอาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
13	นางสาวนุชฝ่อง แสนฝ่าย	เจ้านักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
14	นางสาวรัตนวดี ทับทิมดี	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
15	นายนิสสัย ศรีจันทร์	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
16	นายพัลลภ นุโพธิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
17	นางสาวณัชชา มารศรี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
18	นายอนุรักษ์ กองไชย	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
19	นายโกศลป์ แสนฝ่าย	เจ้านักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
20	นายสุพจน์ บุญรัตน์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
21	นายศรายุทธ ดอนต้อ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
22	นายปิติ พรรวงษ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
23	นายนพคุณ คล้ายพันธ์	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
24	นายยิ่ง เปาริสาร	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
25	นายสามกรธ ดาเวศรชู้	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
26	นายอรรถพล อัครจันทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
27	นายชรรค์ชัย ช่วงชัย	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
28	นายวิษณุ เหลื่อมเมธา	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
29	นางสาวนงนุช งอยผาธา	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
30	นายภพล ประเสริฐสังข์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
31	นายมงคล สู่พงษ์	เจ้านักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
32	นางสาวศินิพรา ป้อมโคตร	เจ้านักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
33	นายปกรณ์ มีมูล	นักวิชาการสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว

34	นางสาววันดี คำตั้งหน้า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
35	นายประสิทธิ์ชัย ปาลือชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
36	นางสาวพิมพ์ลพพรรณ สีหาบุตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
37	นายสถิตย์ พวงศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
38	นายณัฐพล อุทัยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
39	นายประชัย ภูติพิทย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
40	นายเซาว์ ฉายบุญครอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
41	นายเจษฎษฎา อินอุเทน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
42	นายพงษ์พัฒน์ พลโหม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
43	นายโอภาส โคตังคะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
44	นายสุชิน วันนาพ้อ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
45	นางกัลยา สุ่มงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
46	นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
47	นางสาวมริสา แสงเดชา	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
48	นายศิวะ สาริบุตร	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
49	นางสาวชลิตา มุกดาสนิธ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	มีแผนการพัฒนาแล้ว
50			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
51			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
52			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
53			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
54			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
55			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
56			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
57			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
58			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)